

เทศบาลตำบลกุดชุมภู อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๑



เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นำโดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเผยแพร่การประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวในเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลกุดชุมภู <https://www.kudchompu.go.th> เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมภู ได้รับทราบแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน

กิจกรรมที่ ๒



เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลกุดชุมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู ได้เชิญคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดทุกคน เพื่อมอบนโยบาย และแจ้งแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ไปตามประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ต่อคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการงดรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด ในขณะ/ก่อน/หลัง การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ได้แจ้งและกำชับคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ไปตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมโย”ยเคร่งครัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ไปโดยสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้ง ยังเป็นนโยบายในการให้บริการประชาชนที่เข้ามารับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอีกด้วย

กิจกรรมที่ ๓



เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลลุดชมภู นำโดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรี ตำบลลุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลลุดชมภูได้ร่วมกัน เดินขบวนรณรงค์ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ลุดชมภูเกมส์ ครั้งที่ ๒๖ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยรณรงค์ และประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลลุดชมภูทุกหมู่บ้าน ซึ่งได้รับชมการเดินขบวนรณรงค์ดังกล่าว และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รับทราบและเข้าใจโดยทั่วกันถึงการ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่